

นักเรียนที่ดีของครู

“ศิษย์ย่อมไม่ใหญ่ไปกว่าครู แต่ศิษย์ทุกคนที่ได้รับการฝึกสอนอย่างสมบูรณ์แล้ว ก็จะเป็นเหมือนอย่างครู”

ปีใหม่ ๒๕๕๔ ได้ผ่านมา หลายวันแล้ว อีกไม่กี่วันก็ จะถึงวันครู ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ครูขอมอบคำสอนให้ ลูกศิษย์ทุกคนได้อ่านและถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน แต่ครูเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินชีวิตของนักเรียนเอง

นักเรียนทุกคนต่างได้รับโอกาสที่ดี ทุกคนต่างก็มีครูกันทั้งสิ้น หากเราไม่มีครูที่จะเป็นผู้อบรมสั่งสอนให้ความรู้ พวกเราทุกคนคงจะเป็นคน โง่เขลา

นักเรียนทราบไหมว่าคุณครูทุกคนที่สอนเรา ท่านอบรมสั่งสอนเราเพื่ออะไร ก็เพื่อเราทุกคนจะมีความรู้ ความเข้าใจ และใช้ความรู้นั้นไปในการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันที่เราต้องอาศัยอยู่นี้

นักเรียนทราบไหมว่า คุณครูทุกคนรักพวกเรา ไม่มีครูคนใดที่ต้องการให้ลูกศิษย์เป็นคน โง่เขลา ไม่มีครูคนใด ที่เกลียดชังลูกศิษย์ นี่คือนิยามของครูทุกคน

ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นนักเรียน เราต้องตระหนักอยู่เสมอว่า การที่คุณครูพูดว่า กล่าวตักเตือน เรานั้น ไม่ใช่ท่าน ไม่รักพวกเรา แต่เพราะรักเราทุกคนจึงสั่งและสอนเรา เหตุฉะนั้นขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน พัฒนาชีวิตของ ตนเอง ตามที่คุณครูอบรมสั่งสอน ครูทุกคนมีความต้องการให้ลูกศิษย์ทุกคนเป็นนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เพราะฉะนั้น เราทราบแล้วว่าวันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกๆปีเป็นวันครู ขอให้นักเรียน เตรียมของขวัญเล็กน้อยให้ คุณครูของเรา ด้วยการส่งการ์ดวันครู หรือเขียนคำอวยพรครูให้กับคุณครูของเรา มอบดอกไม้แก่ครู เท่านั้นก็เป็นสิ่งที่นำ ความชื่นใจ และกำลังใจมาให้ครูของเราแล้ว และท่านก็จะมีกำลังใจที่จะอบรมสั่งสอนเราต่อไป

อย่างไรก็ตามสิ่งที่ครูอยากแบ่งปันให้พวกเราคือ การที่เราจะเป็นนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างน้อยชีวิตของเรา ควรเป็นนักเรียนที่ดี ๔ ด้านที่สำคัญและแสดงออกถึงการเป็นนักเรียนที่ดีของครู

๑. **ชีวิตที่มีวินัย เชื้อพึง แบบทหาร** จงทนการยากลำบากด้วยกันกับทหารที่ดี ไม่มีทหารคนใดที่เข้าประจำการแล้วจะอยู่ อยู่กับงานฝ่ายพลเรือน ด้วยว่าเขามุ่งที่จะทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจ การจะเป็นทหารที่ดีได้ต้องยอมทนการยากลำบาก สองเรื่องใหญ่ดังนี้

(๑) ต้องฝึกฝนอย่างมีวินัย

(๒) ต้องเชื้อพึงทำตามหัวหน้าสั่งการ

การฝึกฝนที่มีวินัย สิ่งที่เราขาดไม่ได้ คือ การเชื้อพึง การที่จะเป็นนักเรียนของครูต้องเชื้อพึงครู การเชื้อพึงเกิดจาก การไว้วางใจ เมื่อเราเชื่อมั่นว่า คุณครูรักเรา ให้สิ่งที่ดีกับเรา เราจึงควรยินดีและพร้อมที่จะเชื้อพึงครูทุกเรื่องและทุกเวลา ดังนั้น นักเรียนที่ดีของครูต้องมีวินัยในการดำเนินชีวิต ต้องเชื้อพึงคุณครูอย่างไม่มีข้อแม้

๒. **ชีวิตที่มีคุณธรรม รักษากติกา แบบนักกีฬา** นักกีฬาจะมีโอกาสชนะถ้าเขาไม่แข่งขันตามกติกา

นักกีฬาที่ดีต้องมีการฝึกฝนตนเองให้อยู่ในกรอบกติกาที่ตั้งไว้ และในเวลาที่จะแข่งขันก็ต้องปฏิบัติตามที่กติกา ที่กำหนดไว้ และเป้าหมายที่นักกีฬาคำตั้งไว้คือชัยชนะ สำหรับนักเรียนแล้ว กติกาที่ดีของเรา คือ คุณธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้ นักเรียนที่ดีของครูต้องมีคุณธรรม รักษากติกาเป็นมาตรฐานสูงสุดของการดำเนินชีวิต เพราะฉะนั้น สิ่งใดที่ ผิดไปจากคุณธรรม เราจะไม่ทำ ตัวอย่างเช่น นักกีฬาที่มุ่งแต่ชัยชนะอย่างเดียว ก็อาจใช้ยาได้ไปเอาเปรียบผู้แข่งขันคนอื่น ซึ่งนับเป็นการกระทำที่ไร้คุณธรรม และเป็นสิ่งที่น่าละอายอย่างยิ่ง

นักเรียนที่ดีของคุณ เน้นอนเป้าหมายของนักเรียนคือ ความสำเร็จและความรู้ในวิชาการต่างๆ แต่ทุกสิ่งที่เราทำ เราจะต้องคำนึงถึงหลักคุณธรรม ไม่ใช่มีความรู้และนำความรู้นั้นไปทำลายคนอื่น นำความรู้ไปใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นี่ก็ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการที่เราศึกษาเล่าเรียน

๓. ชีวิตที่มีความอดทน ทำงานหนัก แบบชาวนา กสิกรผู้ตรากตรำทำงานก็ควรเป็นคนแรกที่ได้รับผล

กสิกรชาวไร่ชาวนา เป็นบุคคลที่สมควรแก่การยกย่องเพราะพวกเขาทำงานหนักด้วยความอดทน นักเรียนของคุณทุกคนก็ต้องเป็นคนที่มีความอดทนสูงและต้องขยันเรียน ไม่มีกสิกรคนใดที่ต้องการผลผลิตมากมายแต่ขาดการลงทุนลงแรงแล้วเขาจะได้ผลผลิตนั้นหรือไม่ นักเรียนก็เช่นเดียวกัน เราต้องการเกรด ๔ แต่เราขาดความอดทน ขาดความขยันในการอ่านหนังสือ การแสวงหาความรู้ เราจะได้เกรด ๔ ได้อย่างไร

๔. ชีวิตที่เตรียมการเรียน แบบคุณครูเตรียมการสอน

นักเรียนที่ดีไม่เพียงต้องมีชีวิตที่เชื่อฟังครู ชีวิตที่มีคุณธรรม รักษากติกา หรือต้องอดทนและขยันเท่านั้น สิ่งสำคัญที่นักเรียนต้องสำแดงอย่างเด่นชัด คือ เป็นคนที่เตรียมในการเรียน คุณครูมาสอนเรา คุณครูก็ต้องมีการเตรียมการสอนเรา จันใด เช่นเดียวกันการที่เราจะเป็นนักเรียนที่ดี เราต้องมีการเตรียมการเรียนจะนั้น บ่อยครั้งที่เราขาดการเตรียมการเรียน มีนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ทราบว่าจะเรียนอะไร หรือบางคนทะเลาะกับครู ครูบอกว่าวันนี้เธอทำไมไม่เรียน เด็กนักเรียนก็บอกว่า ผมเตรียมตารางการสอนครับ ผมไม่ได้เตรียมตารางการเรียน

เราควรจะมีการเตรียมการเรียนของเราเสมอว่า นั่นก็ต้องคิดว่าเราจะเรียนอะไรต่อ ต้องเตรียมอะไรบ้างก่อนที่จะเข้าเรียน ไม่ใช่ปล่อยให้ตนเองไปวันๆหรือรอให้ครูมาสอนเท่านั้น เราจะต้องเตรียมการเรียนไปพร้อมกับการสอนของคุณไปด้วย ความสำเร็จ ความรู้ก็จะบังเกิดผลในชีวิตของเรา

นักเรียนที่ดีที่มีชีวิตทั้ง ๔ แบบนี้ คือ

๑. ชีวิตที่มีวินัย เชื่อฟัง แบบทหาร

๒. ชีวิตที่มีคุณธรรม รักษากติกา แบบนักกีฬา

๓. ชีวิตที่มีความอดทน ทำงานหนัก แบบชาวนา

๔. ชีวิตที่เตรียมการเรียน แบบคุณครูเตรียมการสอน

ลูกศิษย์ที่อ่านแล้วนำไปฝึกปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแนวทางของการเป็นนักเรียนที่ดี ๔ แบบ ข้างต้นคงจะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จ เมื่อชีวิตของเรายังอยู่ในวัยเรียน และถ้าเราฝึกปฏิบัติตนอย่างสม่ำเสมอจะนำพาชีวิตเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง และประสบความสำเร็จในชีวิตอีกด้วย ครูหวังว่าสิ่งที่ครูได้ค้นคว้าหามาให้นี้คงจะเป็นประโยชน์มากกว่าคำอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๔ ที่สวยหรู เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา แล้วก็หายไป

อย่าลืมวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นวันครู โรงเรียนจะจัดงานให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกับครู ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ขอเชิญชวนนักเรียนได้จัดทำการ์ดอวยพรคุณครูที่เรารัก เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูผู้ซึ่งทำงานหนัก ที่อดทนอบรมสั่งสอนเราให้เป็นคนดี

ด้วยความปรารถนาดี



(นายสำเร็จ แก้วกระจ่าง)

ผู้อำนวยการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล